



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## 88% ของคนไทยที่ไม่มีโอกาสจะศึกษา วิทยาลัย ชุมชนมีบทบาทที่จะอุดช่องว่าง

โดย มติชน วัน ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 04:18 น.



สัมภาษณ์ วรากรณ์ สามโกเศศ

หมายเหตุ - ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองที่มีต่อวิทยาลัยชุมชน

ถ้าจะพูดถึงบทบาทของวิทยาลัยชุมชน แบ่งได้เป็น 3 บทบาทหลักๆ คือ การตอบสนอง ชี้นำ และเตือนสติ การตอบสนองสังคมด้วยการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม อาทิ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรด้านไอที การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล หรือการจัดรายการวิทยุ ที่สามารถตอบสนองสถานีวิทยุชุมชนที่มีกระจายอยู่มากมายหลายสถานี

บทบาทการชี้นำสังคมนั้น ในวันนี้สังคมอาจยังไม่ต้องการ แต่วิทยาลัยชุมชนจะต้องรู้เรื่องที่จะเป็นที่ต้องการ และจำเป็นในอนาคต เช่น การอบรมเรื่องศาสนา การนั่งสมาธิ ฝึกโยคะ หรือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนบทบาทการเตือนสติ เป็นการให้ความรู้ที่เหมาะสมและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

คนไทยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า แต่จำนวนกว่า 88% ของคนไทยที่ไม่มีโอกาสจะศึกษา ซึ่งอาจมาจากเหตุผลการไม่มีที่เรียน สถานที่เรียนไกลบ้าน อายุมาก หรือการว่างงาน การเรียนมานาน บางคนอายุมาก การจะเข้าไปนั่งเรียนในสถานศึกษาระบบปกติคงจะไม่สะดวก วิทยาลัยชุมชนจึงสามารถมีบทบาทเข้ามาเป็นสถานศึกษาที่อุดช่องว่างการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในฐานะที่วิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอนให้ทุกคนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาอย่างทัดเทียมและทั่วถึง ดังนั้น ทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคต ผมอยากให้วิทยาลัยชุมชนมองภาพของสังคมในอนาคตอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นโจทย์อย่างดีในการหาคำตอบของการจัดการศึกษา ซึ่งพอจะกล่าวให้เป็นแนวทางหลักสูตรได้มากมาย อาทิ ด้านสุขภาพ สามารถสะท้อนออกมาในหลักสูตรการดูแลสุขภาพ จะทำอย่างไรให้คนไทยดูแลสุขภาพตนเอง ด้านศาสนา ต้องสอนให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสุขในรูปธรรม ที่หมายถึงการมีสิ่งของทรัพย์สินสมบัติ และความสุขในนามธรรม ที่ประกอบไปด้วยการได้รับความรัก การยอมรับ มีความมั่นคงในชีวิต

ถ้ามีโอกาสได้ไปเจอ เจ๊เจียงที่วิทยาลัยชุมชนเขาสามารถสอนได้ ดีเลยการเลี้ยงลูก สอนเพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาครอบครัว ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็เป็นสิ่งที่วิทยาลัยชุมชนสามารถถ่ายทอดออกมาได้ เช่นเดียวกับด้านกฎหมาย เป็นเรื่องที่วิทยาลัยชุมชนสามารถสอนเรื่องของสิทธิหน้าที่ของคนในสังคมว่าควรเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาฯพร้อมจะสานต่อผู้ที่จบระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน จึงขอให้ทุกคนที่เรียนวิทยาลัยชุมชนได้มั่นใจว่า วุฒิมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยชุมชนได้รับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนได้ทั่วประเทศ

หน้า 27